

วิทยานิพนธ์เรื่อง	แนวทางการพัฒนาการดำเนินคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คำสำคัญ	คดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
นักศึกษา	กันยรัตน์ สุทธิมนัส
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ดร.ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	ดร. สมบัติ พฤทธิพิงศกัศ
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2559

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการควบคุมการควบคุมอาชญากรรม หลักความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย หลักการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐ หลักการดำเนินคดีด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม และหลักประกันในการพิจารณาคดีระบบวิธีพิจารณาความในระบบกล่าวหาและในระบบไต่สวน และทำการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความเหมือน ความแตกต่าง จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา

จากการศึกษาพบว่า การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกามีปัญหาและอุปสรรคในทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการก่อนเริ่มต้นพิจารณาคดี ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญาของผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษา เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 และข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดี

ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2543 มีบางมาตรามิได้บัญญัติให้สอดคล้องกับแนวทางในการพิจารณาคดี ทำให้บทบัญญัติของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน การนำวิธีพิจารณาความในระบบไต่สวนมาใช้เป็นหลักแทนที่ระบบวิธีพิจารณาความในระบบกล่าวหา โดยมีได้บัญญัติรายละเอียดหรือแนวทางในการพิจารณาคดี การที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด โดยเฉพาะในการบังคับโทษตามคำพิพากษา เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว

แนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 และข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2543 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคดีของศาล โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในต่างประเทศ และความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาและอุปสรรคของการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และสามารถนำผู้กระทำความผิดมารับโทษสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างแท้จริง